

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ CỦA CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự

Mã số: 9.38.01.03

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Tuấn

Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Minh Hùng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Quyền về đời sống riêng tư của cá nhân là một trong các quyền nhân thân cơ bản của con người. Mặc dù, quyền về đời sống riêng tư của cá nhân là thuật ngữ pháp lý có nội hàm rộng hơn thuật ngữ quyền riêng tư. Tuy nhiên, hiện nay thuật ngữ quyền riêng tư được sử dụng phổ biến trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới.

Quyền về đời sống riêng tư của cá nhân là một trong những quyền phức tạp và giao thoa với nhiều quyền khác, nơi mức độ xâm phạm cũng như thiệt hại thường khó để xác định một cách chính xác. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một khái niệm đối với quyền về đời sống riêng tư của cá nhân trên cơ sở đó để xác định các nội dung của quyền, cũng như các quy định liên quan đến giới hạn và ngoại lệ của quyền này để dung hoà được lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Điều này gây ra một số khó khăn và bất cập cụ thể khi áp dụng các quy định liên quan đến quyền về đời sống riêng tư vào thực tiễn cuộc sống.

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn của quyền về đời sống riêng tư của cá nhân tại Việt Nam. Luận án có những điểm mới nổi bật sau:

Thứ nhất, Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống về khía cạnh pháp lý của quyền về đời sống riêng tư của cá nhân theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam. Điểm mới đáng lưu ý của Luận án là đã phân tích toàn diện những vấn đề lý luận quyền về đời sống riêng tư của cá nhân nói chung và bảo vệ quyền về đời sống riêng tư của cá nhân nói riêng bằng cách đưa ra những nhận thức mới liên quan đến khái niệm, đặc điểm, giới hạn, ngoại lệ của quyền và sự dung hòa lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước trong việc điều chỉnh quyền về đời sống riêng tư của cá nhân.

Thứ hai, Luận án đã so sánh, phân tích các lý thuyết liên quan đến quyền về đời sống riêng tư của cá nhân từ các học giả trên thế giới. Luận án cũng đã chứng minh rằng dù có sự khác biệt về truyền thống pháp lý, các quy định quyền về đời sống riêng tư của cá nhân ở các quốc gia và cộng đồng chung đều có một số điểm chung nhất định, đó là hướng đến việc bảo vệ đời sống riêng tư của cá nhân. Điều này giúp định hình và hiểu rõ hơn về cách các quốc gia khác nhau điều chỉnh quyền về đời sống riêng tư của cá nhân như thế nào.

Thứ ba, Luận án đã nhận diện cụ thể các vấn đề bảo vệ quyền về đời sống riêng tư của cá nhân trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 làm cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng trong việc hoàn thiện quyền về đời sống riêng tư của cá nhân trên cơ sở dung hòa được lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Thứ tư, Luận án đã đưa ra các giải pháp quan trọng để xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan quyền về đời sống riêng tư của cá nhân như xây dựng khái niệm và đặc điểm của quyền về đời sống riêng tư của cá nhân; xác định giới hạn và ngoại lệ của quyền về đời sống riêng tư của cá nhân; xác định hành vi xâm phạm quyền về đời sống riêng tư của cá nhân cũng như bảo vệ quyền về đời sống riêng tư cá nhân thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các giải pháp này mang giá trị tham khảo và nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn thiện quyền về đời sống riêng tư của cá nhân trong bối cảnh hiện nay.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Nghiên Cứu Sinh

Trần Ngọc Tuấn